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       สำเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

ประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 

วันท่ี   6   เดือน  มิถุนายน  2565 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   ปิดประชุมเวลา   12.00  น .   

  

ผู้เข้าประชุม 

1. นายประสงค์  เลียวหริัญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์   ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

3. สอ.วันชัย  สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายนิวัตร  เรือนคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายศรีทอน  ปัญญา   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นางรพพีรรณ  สุริยานรากร  ประธานสภาเทศบาล 

7. นายภัทรพงศ์  จันทร์ติ๊บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายวิรัตน์  จะวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายประพันธ์  แสนหลี   สมาชิกสภาเทศบาล 

10.นายสนั่น  สุนันต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

11.นายบุญทวี  ยังเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

12.นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

13.นายชัยโรจน์  อนันทปัญญสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

14.นางวลัยลักษณ์ ธนโชติภูริพัทร  รองนายกเทศมนตรี 

15.นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  รองนายกเทศมนตรี 

16.นายกล้วยไม้  นวลศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

17.นางสาวชลิตา  ใกล้ชิด   นักพัฒนาชุมชน 

18.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

19.นางเบญจมาศ  วิเศษคุณ  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

20.นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 
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21.นายวีระพันธุ์  กันโท   นักวิชาการสุขาภบิาล 

22.นางสาวปุณณดา  ภัทรวัฒน์ดำรง  พยาบาลวิชาชีพ 

23.นางลำยอง   ธรรมประณีต  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

24.นางสาวอัญชลี  พุทธกาญจนกุล  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง 

25.นางศิริกานต์  บุญสุข   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

26.นางชินากานต์  เจริญสุข  นักวิชาการศกึษา 

27.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

28.ว่าที่ร้อยตรสีืบศักดิ์  ปัญโญ   นิตกิร 

29.นายพงศกร   กันทะสี   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30.นางสาววรินทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

31.นางสาวจีราวัจช์  มงคลชีวาพร  หัวหนา้ฝ่ายธุรการ 

32.นายภาคภูมิ   โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

      บันทึกการประชุม  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบล สันป่าตอง   ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี  ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันป่าตอง  เมื่อวันที่  31  

พฤษภาคม  2565  ณ  หอ้งประชุมอำเภอสันป่าตอง   มเีรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

1. นายอำเภอสันป่าตอง   ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอสันป่าตองทุกแห่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา    

น ้ำท ่วมข ังในพ ื ้นท ี ่อำเภอส ันป ่าตอง   และกำช ับเร ื ่องการ               

แจกถุงพระราชทานโดยขอให้ตรวจสอบรายชื ่อไม่ให้เก ิดความ

ซ้ำซ้อน 

2. การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19 เน้นย้ำ     

ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อย่างเคร่งครัด  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้น 

3. การรณรงค์สวมผ้าไทย  โดยขอความร่วมมือให้สวมเสื้อผ้าพื้นเมือง

อาทิตย์ละ 2-3 วัน  และขอใหส้วมเสื้อผ้าไทยลายหงส์ในโคม 
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4. ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตองได้กล่าวชื่นชมเทศบาลตำบลสันป่าตอง      

ที่ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำในพืน้ที่ ทำให้สามารถระบายน้ำ

ได้ดีในช่วงที่ฝนตกหนัก  ต่อไปจะต้องทำแผนเพื่อป้องกันน้ำท่วม     

ในพืน้ที่   

5. ให้ระมัดระวังโรคระบาดในพื้นที่  ปัจจุบันจะมีโรคฝีดาษลิงที่รัฐบาล

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังและติดตามข่าว ปัจจุบันในประเทศ

ไทยมีผู้ตดิเชื้อจำนวน  1  ราย  ยังไม่รุนแรงแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง 

6. ปัจจุบันมีคนได้รับความเดือดร้อนจากคดีที่เกี่ยวกับการหลอกลวง   

ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์และโทรศัพท์มาหลอกลวงเงินต่าง ๆ  

เป็นอย่างมาก  จึงขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

หน่วยงานของรัฐหลอกลวงเงินจากประชาชน 

ในส่วนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ขอให้งานป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย  ได้จัดซือ้ทรายและกระสอบทราย เตรียมความพรอ้มไว้ใหป้ระชาชน

เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วย  และขอให้ดำเนินการจัดซื้อไฟสามเหลี่ยม  แผงกั้น

จราจร  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานด้วย 

ให้กองช่างใส่ป ุ ๋ยหมักพืชสมุนไพร ที ่ปลูกไว ้บร ิเวณที ่ด ิน 19 ไร่          

ของเทศบาลด้วย  โดยประสานงานเรื่องปุ๋ยกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

หากสมุนไพรเติบโตและมีมากพอ  ก็จะนำมาใช้ประโยชน์  อาจจะมีการอบรมให้

ความรู้เรื่องการจัดทำลูกประคบสมุนไพร ในขั้นแรกจะให้ความรู้กับพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ก่อน   เมื่อกลุ่มเข้มแข็งและมีจำนวนสมุนไพรมากพอก็จะเปิดให้ความรู้

แก่ประชาชนในพื้นที่ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าร่วม

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี  2565  ด้วย  ขอมอบหมายให้กองงานที่

เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำโครงการและเชิญชวนเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วม

โครงการด้วย 

นายกเทศมนตรี  ในวันนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับโอน (ย้าย) 

ข้าราชการใหม่  1  ตำแหน่ง   ได้แก่  นางลำยอง  ธรรมประณีต  ตำแหน่ง  

ผูอ้ำนวยการกองคลัง  ขอเชิญได้แนะนำตัวต่อที่ประชุม 
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นางลำยอง ธรรมประณีต ข้าพเจ้า นางลำยอง  ธรรมประณีต   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  

โอน (ย้าย) มาจาก เทศบาลตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

มาตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2565  เดินทางไกลถึง  1,808  กิโลเมตร  

เดินทางมาพร้อมครอบครัวโดยรถยนต์ส่วนตัว  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาล

ตำบลสันป่าตอง   ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่าน  ซึ่งอาจจะติดเรื่องภาษาไปบ้าง

ก็จะพยายามเรียนรู้  และปรับตัวไป  หากมีเรื่องแนะนำสามารถบอกได้เลย 

นายกเทศมนตรี  ในนามเทศบาลตำบลสันป่าตอง    ขอต้อนรับผู ้อำนวยการกองคลัง     

เจ้าหนา้ที่พนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตองทำงานอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความ

สามัคคี ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  2565 

นายกเทศมนตรี    ขอให้ที ่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน  

2565   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติม  ขอเรยีนเชิญ 

ปลัดเทศบาล   ขอแก้ไข ดังนี้ 

หน้า 1 ลำด ับท ี ่   7  ข ้อความเด ิม  “ส ิบเอกว ันช ัย  ส ังข ์ส ุทธ ิ์                

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง“  แก้ไขเป็น  “สิบเอกวันชัย    สังข์สุทธิ์  

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง”  

และให้เพิ่มเติมรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม  ดังนี ้

1. นายเกษม    ถาพินจิ    นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

2. นายสักการ  ณิยกุล    ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการการประชุม   ประจำเดือน

เมษายน 2565   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    -ไม่มี-  
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่   

    สำนักปลัดเทศบาล  

5.1 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยในพื้นที่  ประจำเดือนพฤษภาคม  2565  

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

นายพงศกร  กันทะสี  ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม  2565  ที่ผ่านมา  ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่

เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เกิดน้ำท่วมขังทำใหป้ระชาชนในพื้นที่กว่าแปดสิบครัวเรือน

ได้รับผลกระทบ  ซึ ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดซื ้อทรายให้กับ

ประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจำนวน  300 ใบ  จากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และงานป้องกันฯ ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่  จากกรณี

ดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบถุงยังชีพให้กับ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  โดยเทศบาลได้รับถุงยังชีพ  

จำนวน  15  ใบ  และได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อมอบให้กับผู้ประสบความ

เดือดร้อน  โดยแยกรายละเอียดดังนี ้ หมู่  10  ตำบลยุหว่า  จำนวน   8  ใบ  หมู่  1  

ตำบลทุ่งต้อม  จำนวน  1  ใบ   หมู่  2  ทุ่งต้อม จำนวน 1 ใบ   หมู่  14  ตำบลยุหว่า   

จำนวน  2  ใบ   หมู่  9  ตำบลยุหว่า    จำนวน  3   ใบ         

ส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหายจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน  ยังไม่พบ

ความเสียหายหนัก   โดยเทศบาลจะเตรียมทรายและกระสอบทรายไว้ให้

ประชาชนสามารถเข้ามารับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  ในกรณีวันที ่  22 – 26  พฤษภาคม  2565  ที ่ผ่านมา   บริเวณ         

วัดร้องสร้านเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   เนื ่องด้วย           

รางระบายน้ำบริเวณวัดร้องสร้านไม่มี   ขอให้เทศบาลได้เตรียมความพร้อมไม่ว่า

จะเป็นด้านบุคลากร  หรือแม้แต่สมาชิกสภาเทศบาลขอให้ได้ออกมาช่วยเหลือ

ประชาชน  และขอท้วงติงเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ไม่พร้อม  เช่น  สายสูบน้ำยาวไม่ถึง 

ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดซือ้ให้พร้อมใช้งาน  ขอให้เตรียมความพร้อมใน

เรื่องวัสดุ อุปกรณ์  หากมีไม่เพียงพอควรจัดซื้อใหพ้ร้อมใช้งาน  น้ำที่ท่วมบริเวณ

ดังกล่าวปัจจุบันลดระดับลงแล้วแต่จะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแต่ก็ต้องทนไปก่อน  

และสูบของเทศบาลที่ตัง้ไว้ที่คันคลองชลประทาน  ตอนกลางคนืข้าพเจ้าก็ออกไป

ดูให้เป็นระยะ ๆ คอยตรวจเช็คน้ำมัน เช็คเครื่องเพราะกลัวจะหาย  เพราะถือว่า

อยู่ในพืน้ที่อยู่แล้วเป็นการช่วยเหลอืเทศบาลไปด้วย 
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นายกเทศมนตร ี  รางระบายน้ำ คสล.ข้างวัดร้องสร้านบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล       

ปี 2565  แล้ว  ในช่วงนี้ อาจต้องหาเครื่องสูบน้ำตัวใหญ่ไว้คอยสูบน้ำออกจาก

พืน้ที่เพื่อความรวดเร็ว 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  ในส ่วนของรางข ้างว ัดร ้องสร ้านอย ู ่ ในแผนพัฒนาเทศบาลแล ้ว             

แต่รางระบายน้ำที่จะก่อสร้างบริเวณข้างตน้โพธิ์ขอเร่งดำเนินการได้หรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญส่งชุมชนมะจำโรง  

ย้ายมาทำตรงนีก้่อนได้หรอืไม่ 

นายมงคล  อินต๊ะ                 ไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะระยะไม่ได้ และจะเชื่อมกันไม่ได้กับ

บริเวณนี้เพราะวางแนวไปคนละทิศ  คงตอ้งปล่อยให้โครงการตกไปเป็นเงินสะสม 

นายนิวัตร  เรอืนคำ  วันที่เกิดเหตุ  ดูแล้วเห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันไม่มคีวามพร้อม  และมี

อุปกรณ์ชำรุดหลายตัว  เช่น  ไดโว่  มีไม่เพียงพอกับความเดือดรอ้นของประชาชน 

นายกเทศมนตรี  ขอฝากงานป้องกันฯ ในอนาคตหากมีเหตุด่วนในพื้นที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ทุกคนมาปฏิบัติงานพร้อมกันให้ครบ  แมแ้ต่คนที่ออกเวรก็จะตอ้งมาช่วยเหลอืกัน 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  สำหรับทรายที่ใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดน้ำท่วมขังนั้น   หากจัดซื้อ    

ไม่ทันสามารถไปเอาทรายที่วัดร้องสร้านได้เพราะได้ขอกับเจ้าอาวาสวัดร้อง  

สร้านไว้แล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 สรุปคำร้องจากประชาชน  (งานนิติการ) 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ งานนิติการได้รับคำรอ้ง  จำนวน  5 เรื่อง  ดังนี้ 

1. คำร้องลงวันที ่  11  มีนาคม  2565  จากคุณอภิญญา  ศรีส ว ัสดิ์               

ได้ร้องเรียนมายังเทศบาล  เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณหน้าลานขยะของเทศบาล  

ซึ่งเทศบาลได้ออกตรวจสอบพื้นที่   นำโดยนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

นายประสงค์   เลียวหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง  และได้

แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วโดยผู้ร้องฯ ได้ฝากขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลที่ได้ให้

ความช่วยเหลอื 

2. คำร้องลงวันที่  10 เมษายน  2565  จากคุณรุจิรา  ใหม่ศรี  ขอความ

อนุเคราะห์แจ้งเจ้าของที่ดินตัดต้นไม้บริเวณข้างบ้านที่ลุกล้ำเข้ามาในแนวรั้ว  

งานนิติการได้ประสานและดำเนนิการให้เรียบร้อยแล้ว 
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3. คำร้องลงวันที่  9  พฤษภาคม  2565  จากคุณอังคณา  ธิวงค์ษา  ขอให้

ตรวจสอบร้านเบาเบาการ์เด้น  โดยงานนิติการได้ส่งเรื ่องต่อไปยังกอง

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาดำเนินการ  และขอให้กองสาธารณสุขได้ชี ้แจง  

แนวทางการดำเนินการใหท้ี่ประชุมทราบต่อไป  

4. คำร้องลงวันที ่   26  พฤษภาคม  2565  จากคุณนิว ัตร  เร ือนคำ               

ให้ตรวจสอบร้านขายอาหารทะเลหน้าวัดบ้านไร่ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น  และปล่อย

น้ำล้างอาหารทะเลลงบริเวณข้างร้านทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณ

ข้างเคียง  โดยงานนิติการได้ส่งเรื่องต่อไปยังกองสาธารณสุขเพื่อพิจารณา

ดำเนนิการ 

5. คำร้องลงวันที่  26 พฤษภาคม  2565  นางชมพูนุช   ดิษฐ์ปัญญา  ได้แจ้ง

มายังเทศบาลขอให้ทำป้ายห้ามเข้าบริเวณถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์   ขอให้

กองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมทราบ 

สำหรับรายละเอียดการออกตรวจสอบคำร้องขอให้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายวีระพันธ์  กันโท  1. กรณีร ้านเบาเบาการ ์ เด ้น  กองสาธารณสุขฯได ้น ัดประชุม

ผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องเสียงดัง  มติที่ประชุมกำหนดให้ใช้เสียง

ไม่เกินเวลา   23.00 น.  และกำหนดปิดร้านในเวลา  24.00 น. และให้เจ้าของ

ร้านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ขณะนี้ ครบ 1 เดือนและยังไม่ได้รับเรื ่อง

ร้องเรียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ในส่วนของกระบวนการอนุญาตได้รับอนุญาตและ

หนังสือรับรองการแจ้งจำหน่ายและสะสมอาหารเรียบร้อยแล้ว หากมีร้านใดขอ

อนุญาตเพิ่มมากองสาธารณสุขฯจะได้ออกตรวจให้เป็นไปตาม พรบ. ต่อไป     

2. กรณีร้านอาหารทะเล  กองสาธารณสุขฯ ได้ออกตรวจสอบพร้อมกับ

งานนิติการ  มีการนำน้ำที่แช่อาหารทะเลทิ้งลงรางระบายน้ำ  สอบถามอาคาร

ข้างเคียงทราบว่ามีกลิ่นเหม็นจากรางระบายน้ำจริง  โดยได้แนะนำให้เจ้าของ

เรื่องการล้างอาหารทะเลโดยให้ใช้สารเคมีในการทำความสะอาดและให้ล้าง

อาหารทะเลทางด้านหลังร้านเพราะมีบ่อซึมอยู่ด้านหลังร้าน  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมจะได้ออกตรวจสอบผลการแก้ไขต่อไป 
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นายกเทศมนตรี  ชุมชนบ้านไร่แก้ไขเรื ่องน้ำท่วมแล้ว  โดยระบายน้ำออกลำเหมือง        

และทำรางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณที่ดนิ  19 ไร่ 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  กรณีรางระบายน้ำข้างร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) บริเวณแยกบะตั๊ด  ซึ่งได้

แจ้งมายังเทศบาลแล้ว  ขอให้เทศบาลได้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการด้วย  

มีกลิ่นเหม็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนขอให้ออกไปตรวจสอบในวันนี้เลยได้

หรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ประสานให้ผู ้ได้รับเดือดร้อนได้เขียนคำร้องแจ้งมายังเทศบาล     

เพื่อเทศบาลจะได้ออกไปตรวจสอบตามคำร้อง  เมื่อได้คำร้องแล้วขอให้กอง

สาธารณสุขฯ ดำเนนิการดว้ย 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  ได้เขียนคำร้องมายังเทศบาลเรียบร้อยแลว้ 

นายวีระพันธ์ กันโธ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ยังไม่ได้รับคำร้องในกรณีดังกล่าวแต่

อย่างใด  หากมีคำร้องเข้ามายังเทศบาลขอให้เข้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่งาน

นิติการก่อนแล้วแจ้งมาสาธารณสุขฯเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป เพื่อจะได้

ดำเนนิการให้เป็นไปตามระบบต่อไป 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ ถนนข้างรางระบายน้ำข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์ศกึษา 

นายมงคล  อนิต๊ะ  ป้ายบอกทางบริเวณข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษานั ้น   ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ถนนไม่ใช่ทางสาธารณะ  แต่เป็นลำเหมืองสาธารณะที่เทศบาลไป

ก่อสร้างถนน ดังนัน้ การประกาศใช้ตามกฎหมายทางหลวงท้องถิ่นจึงไม่สามารถ

ประกาศใชไ้ด้  การตดิป้ายจึงไม่สามารถทำได้  เพราะรถบรรทุกเสียภาษีล้อเลื่อน  

มีสิทธิ์ใช้สายทางได้ทุกเส้นตามกฎหมายกำหนด  เทศบาลจึงไม่มีสิทธิ์ดำเนินการได้  

แต่ถ้าเป็นทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลสามารถทำได้รวมถึงมีอำนาจในการ

ตรวจจับและปรับได้  กรณีดังกล่าวได้ช้ีแจงให้ผู้ใหญ่บ้านทราบแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.3 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านไปแล้ว  ขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 

   ค่าไฟฟ้า 

   ตั้งงบประมาณไว้  750,000.00  บาท 

   ใช้ไปรวม   441,638.64  บาท 

   คงเหลือ   308,361.36  บาท 



9 
 

   เดือน พ.ค. 2565  ใชไ้ป  13,870.84 หน่วย  เป็นเงนิ  73,775.39  บาท

   ค่านำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

   ตั้งงบประมาณไว้  300,000.00  บาท 

   โอนเพิ่ม       20,000.00  บาท 

   ใช้ไปรวม   240,473.20  บาท 

   คงเหลือ     79,526.80  บาท 

   เดือนเมษายน 2565 ใช้ไป   35,775.90  บาท 

   ค่านำ้ประปา 

   ตั้งไว้    100,000.00  บาท 

   ใช้ไปรวม     75,438.20 บาท  

   คงเหลือ     24,561.80  บาท 

   เดือนเมษายน 2565    ใชไ้ป   14,460.-บาท 

เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้รับหนังสือจากอำเภอสันป่าตอง  เรื่อง  การลด

การใช้พนักงานอย่างน้อยร้อยละ  20  ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยให้หน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการประหยัดพลังงานและให้รายงานผลการประหยัด

พลังงานผ่านเว็ปไซต์ e-report  energy.go.th  ซึ่งการรายงานดังกล่าวงานธุรการ สำนัก

ปลัดเทศบาล ได้รายงานผลการใช้พลังงาน   ทุกรอบเดือนเป็นประจำ  และรายงานผล

ให้ผู้บริหารเทศบาลทราบในรอบสิ้นปีงบประมาณ   และในส่วนของการลดการใช้

พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ    ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 นั้น  ได้ดำเนินการจัดทำ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน   และได้แจ้งแนว

ทางการประหยัดพลังงานไปให้แต่ละกองทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว  สำหรับผลการ

ประหยัดพลังงานจะทำได้หรือไม่นั้นอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องด้วยอาคารของเทศบาล

จะเป็นอาคารเล็ก ๆ หลาย ๆ หลัง  อากาศในห้องทำงานค่อนข้างอบอ้าวจึงทำให้ต้อง

เปิดเครื่องปรับอากาศ  แต่ก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เช่น  

เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด 

นายกเทศมนตรี  ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ในแต่ละเดือนมียอด

ค่อนข้างสูง   มีแนวคิดในการประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์    ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการ   

กองช่าง  ได้ศกึษารายละเอียดและความคุ้มค่าของงบประมาณด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   กองคลัง 

5.4 สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2565  (งานการเงนิและบัญชี) 

นางอัญชลี  พุทธกาญจนกุล ตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านไปแล้ว  ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   รายรับ  

   ประมาณการไว้    55,640,000.00 บาท 

   รับจริง  ณ  31 พฤษภาคม 2565 39,622,777.29 บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ   16,017,222.71 บาท 

   รายจ่าย 

   ประมาณการไว้    55,639,168.36 บาท 

   จ่ายจริง  ณ  31 พฤษภาคม 2565 32,599,422.14 บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ   23,039,677.86 บาท  

   รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง    7,023,355.15 บาท 

   เงินฝากธนาคาร    65,082,097.25 บาท 

รายจ่ายค้างจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  

จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงนิ   3,087,100.-บาท 

รายจ่ายค้างจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

จำนวน  7  โครงการ  เป็นเงนิ   1,159,900.-บาท 

รายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต   

   ประมาณการ        965,500.00  บาท 

   รับจริง        530,663.70  บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ      434,836.30  บาท 

    รายหมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

    ประมาณการ       500,500.00  บาท 

   รับจริง        146,418.12  บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ      354,081.88  บาท 

    รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 

   ประมาณการ    1,400,000.00  บาท 

   รับจริง        -     บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ   1,400,000.00   บาท 
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    หมวดภาษีจัดสรร 

   ประมาณการ    24,706,000.00 บาท 

   รับจริง     16,352,467.92 บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ   8,353,532.08   บาท 

    รวมรายได้หมวดเงนิอุดหนุน 

   ประมาณการ    25,955,000.00  บาท 

   รับจริง     17,904,732.50 บาท 

   ต่ำกว่าประมาณการ        8,050,267.50 บาท 

    รายได้หมวดเงนิอุดหนุนแยกรายละเอียด ดังนี้ 

   เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 4,980,056.50  บาท 

   เบีย้ยังชีพ    6,597,800.00  บาท 

   ด้านการศึกษา    6,280,676.00  บาท 

   ด้านสาธารณสุข        46,200.00  บาท 

   รวมทั้งสิน้          17,904,732.50 บาท 

นายกเทศมนตรี  ขอสอบถามปลัดเทศบาลถึงสถานการณ์ด้านการคลังของเทศบาล ว่าใน

ปีนี้เป็นไปด้วยดีกว่าปีที่มาหรอืไม่ อย่างไร 

ปลัดเทศบาล   ในปีนี้เห็นว่างบประมาณจะเข้ามาได้ดกีว่าปีที่ผ่านมา 

นายกเทศมนตรี  ในปีนี ้หากมีเงินเหลือจ่าย  ขอให้กองช่างประมาณการเรื ่องศาลา

อเนกประสงค์ของหมู ่  10  ตำบลยุหว่า  และให้ดูโครงการอื ่นที ่ม ีความ

จำเป็นต้องจัดทำเร่งด่วน 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  โครงการที่เตรียมไว้คือการโครงการก่อสร้างอาคาร  และโครงการก่อสร้าง

สถานที่ออกกำลังกายวัดสันป่าตอง  จะเลือกเป็นงานประเภทเดียวกันทำพร้อมกัน 

นายมงคล  อนิต๊ะ  ขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาล

ตำบลสันป ่าตอง  คงจะต้องตกไปเป ็นเง ินสะสม  2,500,000. -บาท             

และโครงการวางท่อข้างบ้านนายคำอ้าย  ชุมชนบ้านหย่อน  ระดับพื ้นที่             

ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพืน้ที่ได้  จึงต้องปล่อยใหต้กเป็นเงนิสะสม   

และขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า ยังมีโครงการของกองสาธารณสุขฯ       

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงลานขยะ งบประมาณ 50,000.-บาท 

และโครงการปรับปรุงรื้อถอนอาคารโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ  210,000.-บาท  

ปรับปรุงลานจอดรถขยะ  งบประมาณ  30,000.-บาท   
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นายกเทศมนตรี   ขอสอบถามว่าทั้ง 3 โครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้หรอืไม่ อย่างไร 

นายมงคล อินต๊ะ  สามารถดำเนินการได้  แต่เนื่องจาก ไม่ได้อยู่ในแผนงานกองช่างจึงไม่ได้

ดำเนนิการ 

นายกเทศมนตรี  มอบใหก้องสาธารณสุขฯ ได้หารอืกับกองช่างถึงโครงการดังกล่าวข้างต้น

ต่อไป  โดยนัดประชุมในวันที ่  7  มิถ ุนายน  2565  เวลา  09.30 น.             

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง  โดยมีปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารอืต่อไป 

ขอสอบถามว่ารางระบายน้ำบริเวณหนา้บ้านนายคำอ้าย  เหตุใดจึงไม่ 

สามารถดำเนินการได้ 

นายมงคล  อนิต๊ะ  บริเวณดังกล่าวต่ำไป  ในขณะนี้ประมาณการไว้มีเพียงการวางท่อไม่ได้   

มีการถมดินขึ้นมา  ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือน้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้

เพราะไม่มีทางออกและเป็นแอ่ง  ได้ทำการสอบเขตที่ดินแล้วจะติดแนวเขตที่ดิน  

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือเปลี่ยนจากโครงการวางท่อระบายน้ำเป็นก่อสร้าง

รางระบายน้ำแทนถึงจะแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่ได้  แต่ต้องหาจุดที ่ต่ำสุดแล้ว         

ถมขึ้นมาให้ได้ระดับถึงจะดำเนนิการได้  

นายกเทศมนตรี  ฝากเรื่องสถานที่ออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านหย่อน  ว่าสามารถจะ

ดำเนินการได้หรือไม่  หากสามารถดำเนินการได้จะได้นำเครื่องออกกำลังกายไป

ตั้งไว้ให้ประชาชนได้มาใช้เพื่อออกกำลังกาย 

นางรพพีรรณ  สุริยานรากร ขอสอบถามบริเวณพนังบ้านพร้าวล้อม ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล

แล้วแต่ติดตรงเสาไฟฟ้า  ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้

หรอืไม่ อย่างไร 

นายกเทศมนตรี  ในวันนี้เวลา  13.00 น.  ขอเชิญ  ผู้อำนวยการกองช่าง  และนายช่าง

โยธา ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนนิการต่อไป 

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโดยติดตั้งระบบไฟ LED  สิริเชียงใหม่  จำนวน 

2 จุด   บริเวณชุมชนหลังตลาด  จำนวน  2  จุด  ติดบริเวณทางแยก  ชุมชน  

บ้านหย่อนติดบริเวณหน้าบ้านช่างสินาดตรงสามแยก  และหากมีงบประมาณ

เพิ่มเติมก็ใหพ้ิจารณาติดตัง้บริเวณทางแยกทางร่วมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.5 สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่ 

นางเบญจมาศ วิเศษคุณ   1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ปัจจุบันยังมีข้อมูลการติดเชื ้อ    

ทุกหมู่บ้าน จากข้อมูลของอำเภอสันป่ตอง   แยกเป็นตำบลดังนี ้  

ตำบลยุหว่า  หมู่  1  จำนวน  7  ราย  หมู่  2  จำนวน  3  ราย   หมู่  9  จำนวน  

1  ราย  หมู่  14  จำนวน  1  ราย 

ตำบลทุ่งต้อม   หมู่  1  จำนวน  2  ราย   หมู่  2  จำนวน  1  ราย   หมู่  5  

จำนวน  2  ราย 

ตำบลมะขามหลวง จำนวน   4  ราย 

ปัจจุบันใช้มาตรการกักตัว  5  วัน  สังเกตอาการอีก  5  วัน   ในช่วงที่

สังเกตอาการสามารถออกจากบ้านได้  ทำงานได้ปกติแต่ให้ระมัดระวังการ

ใกล้ชิดผู ้อื ่น  และควรแยกของใช้ออกจากผู้อื ่นด้วย  ลดไปพื้นที่สาธารณะ        

ลดการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะเป็นการป้องกันการแพร่เชือ้   

2. โรคไข้เลือดออก 

ในพืน้ที่เทศบาลตรวจสอบ  2  ราย  ดังนี้ 

รายแรก  เป็นหญิงไทย  อาศัยอยู่หมู่  1 ตำบลทุ่งต้อม   บ้านสิริเชียงใหม่   

ตรวจพบในวันที่  20  พฤษภาคม  2565   รักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ  อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2565 กองสาธารณสุขฯ ได้ออก

ควบคุมโรคโดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในวันที่  25  พฤษภาคม  2565 

รายที่สอง  เป็นชายไทย  อายุ  16  ปี  อาศัยอยู่หมู่  14  ตำบลยุหว่า  

ตรวจพบเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2565   รักษาตัวที่โรงพยาบาลสันป่าตอง  

เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2565  กองสาธารณสุขฯ ได้ออกควบคุมโรคโดยการ

พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  ในวันที่  2  มิถุนายน  2565    

การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายได้พ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยวิธีพ่น  0-1-7  หมายความว่า   

0 สอบสวนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ฉีดสเปรย์กระป๋องกำจัดยุงตัวเต็มวัย 

ในบ้านผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน - สำรวจและกำจัดลูกน้ำ

ยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยและ

จุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคภายใน 1 วัน 
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1 สำรวจและกำจัดลูกน้ ายุงลาย   พ่นสารเคมกีำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 

เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค 

7  สำรวจและกำจดัลูกน้ำยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี  100   

             เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค 

นายกเทศมนตรี  ให้กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำแผนการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในเขต

เทศบาลตำบลสันป่าตอง    และประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบด้วย 

นางสาวปุณณดา ภัทรวัฒนดำรง  สำหรับสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565  

อาจจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นและไม่บังคับสวมแมส  สำหรับการปฏิบัติตัว     

ในจังหวัดเช ียงใหม่  ไม ่ใส ่แมสก็ได ้  ซ ึ ่งอาจจะพบเจอบุคคลที ่ไม ่สวมแมส                 

ซ ึ ่งไม ่สามารถไปบังค ับให ้บ ุคคลเหล่านั้ นสวมแมสได ้เป ็นส ิทธ ิส ่วนบุคคล                

หากเจ้าหน้าที่รู ้สึกไม่สบายใจหรือกลัวติดโรคโควิด -19 ก็จะอาจใส่แมสเองได้       

ในการป้องกันอาจต้องจัดสถานที่ให้ผู้รับบริการแยกออกจากโซนปฏิบัติงานปกติได้  

เช่น  กองคลังตั้งโต๊ะรับบริการไว้ด้านนอกอาคาร 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

5.6 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (EHA)  ปี 2565 

นายวีระพันธ์ กันโท   ในปีงบประมาณ  2565 กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  

ส่งในเรื่องการประเมินสุขาภิบาลตลาด  งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจะดูเรื่อง

ของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  เรื่อง โรค และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง  ในเรื่อง

ของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ด้าน  เป็นลักษณะของการประเมินกึ่งวชิาการ  

ในการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด  การควบคุมสารเคมี เชื้อโรค  

สุขวิทยาส่วนบุคคลของตลาด  จะมีการสุ่มตรวจ  สารฟอร์มาลีน  บอแร็กซ์  การ

ตรวจ  วัดแบททีเรีย   ผลการรับรองจะได้รับคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งการ

ประเมิน EHA จะเป็นการประเมนิภาพรวมทั้งประเทศ    

ที่ประชุม   รับทราบ  
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5.7 การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 

นางสาวปุณณดา ภัทรวัฒน์ดำรง   เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลสันป่าตอง  

เรื่อง  การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน  2565  

ในปีที่ผ่านมาจะตรวจสุขภาพในช่วงเดือนเมษายน  แต่เนื่องดว้ย  ติดสถานการณ์

โควิดในพื้นที ่จึงได้เลื ่อนกำหนดการตรวจ  และจะดำเนินการตรวจสุขภาพ

ประจำปี  พ.ศ.2565  ในช่วงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้

ระบุวันที่เข้ารับการตรวจ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะทำการสำรวจ

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลสันป่าตอง  ส่งรายงานชื่อ

ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2565   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีข้าราชการเข้ารับการตรวจสุขภาพ  

จำนวน  29  คน  ผลการตรวจมีภาวะเสี ่ยงสูงจากคอเลสเตอรอล  จำนวน  

61%   ภาวะเสี่ยงสูงจากโรคเบาหวาน  21% 

สำหรับพนักงานจ้างที่เข้าระบบประกันสังคมหากประสงค์จะเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพจะไม่สามารถเบิกได้จะต้องชำระค่าตรวจสุขภาพเอง 

และสำหรับท่านที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  และโรคความดันโลหิตสูง       

ไม่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้เพราะการตรวจสุขภาพประจำปีก็จะตรวจระดับ

น้ำตาลในเลือด  ไตรกีเซอไรด์ การทำงานของตับ ไต  และค่ากรดยูริกในเลือด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

5.8 ผลการดำเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  EMS  

นางสาวปุณณดา ภัทรวัฒน์ดำรง    โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  เริ ่มก่อตั ้ง   1  เมษายน  2564               

มีอาสาสมัครกู้ชีพ  จำนวน  4  นาย   การดำเนินงานในช่วง  1 ปี  ที่ผ่านมา  

การออกให้บริการประชาชนทั้งหมด  366  ราย  ในช่วง  13  เดือน   ค่าเฉลี่ย     

ต่อเดือนคือ  31  รายต่อเดือน    และการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ป่วย

กลับบ้าน   50  ราย    ในการปฏิบัติงานได้ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงาน  

125,750.-บาท   ขณะนี ้ มีเงินโอนเข้ามายังเทศบาล  76,600.-บาท        

และจะโอนมาจนครบจำนวน   ปัญหาที่พบคือพื้นที่ข้างเคียงจะไม่รับเคส  ทำให้

รถของเทศบาลต้องออกไปช่วยเหลือนอกเขตบ่อยครั้ง  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบล    

สันป่าตองจะรับผู้ป่วยช้าเพียง  2 เคส  การทำงานถือว่าอยู่ในระดับดี  แต่ความรู้
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ของงานกู้ชีพยังอยู ่ในระดับ F คือระดับพื้นฐาน  หากมีการจัดอบรมควรให้

เจ้าหนา้ที่ดา้นกู้ชพีได้เข้าอบรมเพื่อจะได้ความรูใ้นระดับ B   

ปลัดเทศบาล  ปัญหาที่พบปัจจุบัน  พบว่าช่วงหลังนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า

จะปฏิเสธเคสบ่อยครั้ง  รถของเทศบาลตำบลสันป่าตองจะออกปฏิบัติหน้าที่แทน

เทศบาลตำบลยุหว่าบ่อยครั้ง  ทำให้เทศบาลตำบลสันป่าตองออกไปรับเคสช้า

เพราะต้องไปรับนอกพื้นที่ และหากคนไข้ได้รับอันตรายเพราะเทศบาลตำบล    

สันป่าตองไปรับช้าจะเกิดปัญหาตามมาอีกแน่ ในเบื้องต้นจะประสานกับเทศบาล

ตำบลยุหว่าว่าเหตุใดจึงไม่รับเคสและไม่ตอบรับ 

นางสาวปุณณดา ภัทรวัฒน์ดำรง   การขอใช้รถกู้ชีพในกรณีที่ญาติไม่สามารถขนย้ายผู้ป่วยเองได้หรือ

ผู้ป่วยนอนติดเตียง  สามารถมาเขียนคำร้องขออนุญาตใช้รถได้ แต่จะส่งเฉพาะ

โรงพยาบาลสันป่าตองเท่านั้น 

เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เคยสมัครเป็น HR ไปและบัตรหมดอายุในปี 

2562  จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  จำนวน  7 ท่าน    จึงขอหารือที่ประชุมว่า

หากต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรม  ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่

ทั้ง  7 ท่าน  เข้ารับการอบรมเพื่อต่อบัตร 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

5.9 ผลการดำเนินงานสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง (LTC) 

นางสาวปุณณดา ภัทรวัฒน์ดำรง  การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ   ปัจจุบันมี อสม. จำนวน  2 รายที่มีหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบในเขตตำบลยุหว่า  และเขตตำบลทุ่งต้อม  รวม  20  ราย  เป็นผู้ป่วย

ที่ยังไม่ได้เข้าระบบ LTC เป็นผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลและเทศบาลเข้าไปดูแล

เพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง  เทศบาลตำบลสันป่าตองได้เริ่มดำเนินการ   

เมื่อปี 2561 จำนวน  8 เคส  ปัจจุบันมีจำนวน 35 ราย โรงพยาบาลสันป่าตอง

ดูแล  จำนวน  23 ราย  ผูดู้แล  10 ราย  เฉลี่ย  3 เคส/ราย  รพสต.บ้านสบหาร

ดูแลจำนวน  12  ราย  ผู้ดูแล  6  รายเฉลี่ย  2 เคส/ราย   งบประมาณทั้งหมด  

210,000.-บาท  ได้โอนเงินให้โรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลบ้านสบหาร 



17 
 

นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้  นางวลัยลักษณ์   ธนโชติภูริพัทร รองนายกเทศมนตรี     

ได้จัดตั้งศูนย์ฟืน้ฟู 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองการศึกษา 

5.10 โครงการหล่อเทยีนพรรษา  ประจำปี  2565 

นายภาคภูม ิ โตวัชรกุล  โครงการทำนุบำรุงศาสนา  กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  

ซึ่งเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้จัดโครงการเป็นประจำทุกปีก่อนจะเข้าพรรษา  

โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียน 1 วัน และจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในอีกวันหนึ่ง   

จะจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาหน้ากองคลัง  และเชิญทางชุมชนจะมาร่วม

กิจกรรมและแจกเทียนพรรษาใหก้ับชุมชนไปเพื่อถวายวัดในชุมชน  ในปีที่ผ่านมา

จะติดสถานการณ์โควิด-19  จงึจำกัดผูร้่วมพิธีไม่เกิน  50  คน ในวันนี้ขอหารือ

ที่ประชุมว่าในปีนี้เห็นควรจัดกิจกรรมบริเวณสมาคมพ่อค้าหรอืหนา้กองคลัง 

นายกเทศมนตรี  ในปีนี้ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แห่งละ  3  คน  หรือชุมชนละ  5 คน  

เป็นการดหีรอืไม่อย่างไร  และเพิ่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

นางชินากานต์  เจริญสุข  สำหรับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  เป็นการปฏิญาณตนใช่หรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี  ให้ปฏิญาณตนและให้รับใบประกาศฯ ในวันนั ้นเลย  มอบหมายให้

นักวิชาการศกึษาได้จัดทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

นางชินากานต์  เจริญสุข  สำหรับการจัดกิจกรรม  เห็นสมควรดำเนินกิจกรรมในวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  

และจะเริ่มประชาสัมพันธ์ใหชุ้มชนเพื่อมาร่วมโครงการ     โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองช่าง 

5.11 การสำรวจโครงการก่อสร้างเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2566 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ได้รับการประสานจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอให้ดำเนินการ

จัดส่งโครงการภายใน  15  มิถุนายน  2565  กองช่างจึงวางแผนการออก

สำรวจโครงการ  ดังนี้ 

    วันที่  7  มิถุนายน  2565 

   เวลา  09.30 น. – 11.30 น. ชุมชนบ้านไร่ -  ชุมชนบ้านพักป่าไม้ 

   เวลา  13.00 น. – 15.30 น. ชุมชนหลังตลาด – ชุมชนช่างกระดาษ 



18 
 

    วันที่  8  มถิุนายน  2565 

   เวลา  09.30 น. – 11.30 น. ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม 

   เวลา  13.00 น. – 15.30 น. ชุมชนบ้านหย่อน - ชุมชนหลังอำเภอ 

    วันที่  9  มิถุนายน  2565 

   เวลา  09.30 น. – 11.30 น. ชุมชนป่าลาน 

   เวลา  13.00 น. – 15.30 น. ชุมชนมะจำโรง - ชุมชนสันป่าตอง 

ได้รับการประสานจากชุมชนต้นผึ ้ง-สันคะยอมว่าขอเปลี่ยนเมนท่อ

ประปาซึ่งไม่ได้อยู่ในการประชุมประชาคม  แต่กองช่างจะออกไปประมาณการ

ค่าใชจ้่ายใหก้่อน 

นายประสงค์ เลียวหริัญ  ชุมชนมะจำโรงเข้าแผนชุมชนเรียบร้อยแล้ว   ขอหารอืที่ประชุมว่าประปา

ที่ได้รับการถ่ายโอนมาเทศบาลจะสามารถตั้งงบประมาณไว้และนำงบประมาณ

มาซ่อมแซมให้หมู่บ้านได้หรอืไม่ 

นายมงคล อินต๊ะ  มีระเบียบในการดูแลระบบประปาอยู่แล้ว  หากเป็นระบบประปาเทศบาล

ตำบลสันป่าตองมีหน้าที่ดูแลให้อยู่แล้ว  แต่ยังไม่ได้หมายถึงระบบจ่ายน้ำซึ่งเป็น

ภาระของหมู่บ้านกับ อปท. ที่ต้องดูแลร่วมกัน  หากจะให้เทศบาลดำเนินการได้

จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ด้านการเงินของประปาหมู่บ้านหากไม่พอใช้จึง

จะสามารถขอใช้งบประมาณของเทศบาลในการซ่อมแซมได้จะเป็นการสมทบ

จากเทศบาลให้การประปา ในความเห็นส่วนตัวควรจะรวมการประปาทุกแห่งขอ

ใช้งบประมาณรวมกันเป็น 1 โครงการ  เพื่อจะได้ขอรับงบประมาณจากหน่วยอื่น  

ควรบรรจุการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 

จอ.สุวัธชัย กลอบคำ  งานไฟฟ้าฯ  ขอแจ้งเรื ่องการติดตั ้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ปัจจุบันใช้ไฟ

สาธารณะของการไฟฟ้าจะยังไม่เสียค่าใช้จ่าย  วัสดุ อุปกรณ์ ราคาไม่สูงมาก 

เลยใช้หลอดนีออน  36 วัตต์  หากในอนาคตจะใช้หลอด LED เพิ่มเข้าไปยังไม่มี

ป ัญหา  ถ ้าโซล ่าเซลล์จะใช ้ เฉพาะจ ุดที ่ย ังไม ่ได ้ทำการขยายเขตไฟฟ้า              

เช่น  บริเวณบริษัทโอเคฟู ๊ด  ติดไฟขนาด  150 วัตต์  โดยเบิกจ่ายจาก

งบประมาณหมวดค่าวัสดุไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณเหลือ  28,000.-บาท   

หากจะตดิตั้งเพิ่มเติมในพืน้ที่จะต้องหางบประมาณมาสมทบ  ไฟฟ้าบริเวณสนาม

ฟุตบอลปัจจุบันมีการปักเสาสปอร์ตไลท์ไว้แล้ว  ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ปักเสาไฟฟ้า  เสาไฟจำนวน  6  ต้น   หากพอมีงบประมาณ

อาจตอ้งตดิตั้งเอง  ติดหลอดไฟต้นละ 2 หลอด น่าจะได้แสงสว่างเพียงพอ   
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รถบรรทุกฮีโน่  หมายเลขทะเบียน 82-1785  ระบบไฟแจ้งเตือน

สัญญาณขึ้นตลอดเวลา  และได้นำรถเข้าซ่อมแซมปรากฏว่าช่างไม่สามารถ

ดำเนินการได้  จึงต้องนำรถเข้าศูนย์บริการฮีโน่  โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่  

34,000.-บาท   โดยงบประมาณค่าซ่อมแซมของกองช่างคงเหลือเพียงแค่  

3,000.-บาท   ต้องหาเงินงบประมาณมาเพิ่มเติม  ตอนนี้รถยนต์ของเทศบาล

ยังจอดรอซ่อมที่ศูนย์บริการฮีโน่ 

นายกเทศมนตรี  การตดิตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ให้ตดิหลอดเพิ่ม 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด    

ติดตัง้บริเวณทางร่วมทางแยกของเทศบาล 

จอ.สุวัธชัย  กลอบคำ  ราคาหลอดไฟฟ ้า LED ราคาหลอดละสองพ ันกว ่าบาท  หากจะ

ดำเนนิการตดิตั้งเพิ่มอาจตอ้งหางบประมาณมาสมทบ 

ติดไฟเป็นแผงสีขาว  ทางแยกทางร่วมในพื้นที่ควรจะติดไฟแสงสีเหลือง

เพื ่อความปลอดภัยทางถนน   แต่หากเทศบาลจะติดแสงสีขาวก็สามารถ

ดำเนนิการได้ 

เสียงตามสายในพื ้นที ่ปัจจุบันใช้ได้  90%  จะพยายามแก้ไขให้ได้  

100%  หากมีเสียงตามสายชำรุดไม่ได้ยินเสียงให้แจง้กองช่างได้ทันที 

นายกเทศมนตรี   ทางร่วมทางแยกให้ตดิหลอดไฟฟ้าชนิดแสงเป็นแสงสีขาว 

นายสักการ  ณิยกุล  ตามที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ

จัดทำแผนพัฒนา  ทำให้ได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนและสามารถ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนได้ทันที 

    เรื่องน้ำท่วม  งานป้องกันได้เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ในพื้นที่ 

ฝากเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน  สำหรับโครงการต่างๆ  ให้ดำเนินการภายในเดือน

สิงหาคม  2565  ถ้าเสนอมาหลังเดือนสงิหาคมจะปัดตกทุกโครงการ 

งบประมาณปี พ.ศ.2566  ให้แต่ละกองดำเนินการจัดทำคำขอจัดทำ

งบประมาณและให้จัดส่งตามกำหนดด้วย 

คำร้อง  ขอให้เขียนคำร้องมายังเทศบาลเพื่อจะได้นำเป็นหลักฐานในการ

ออกปฏิบัติงานและเบิกวัสดุที่ใชใ้นการซ่อมแซม 

ได้ออกตรวจสอบ ร้านลานเบา เบา การ์เด้น  ร่วมกับนายช่างโยธา       

ในเรื่องของสถานที่  เช่น  การตรวจวัดอุณหภูม ิ พบว่ายังไม่เรียบร้อยและได้แจ้ง

ให้รา้นปรับปรุงแล้ว  
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สิบเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอให้เทศบาลได้เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจากแบบนั่งยองเป็นแบบ   

ชักโครกเพราะผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลจะได้ใช้ได้อย่างสะดวก เพราะ

บางครัง้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ห้องน้ำแบบนั่งยองได้ด้วยปัญหาสุขภาพ 

นายมงคล  อนิต๊ะ  ต่อไปหากกองสาธารณสุขฯ  ออกไปตรวจสอบกิจการฯ ขอให้แจ้ง      

กองช่างให้ออกไปตรวจพร้อมกันจะได้ออกตรวจรายละเอียดตามพรบ.ควบคุม

อาคารในคราวเดียวกันด้วย 

ประธานสภาเทศบาล  1. ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลตำบลสันป่าตอง   ที่ได้จัดซื้อรถกู้ชีพ

กู้ภัย (EMS) 

    2. หอ้งประชุมเทศบาลระบบแอร์  ระบบเครื่องเสียง ไม่ดีขอให้ปรับปรุง 

 3. คำร้อง ในระบบคิวอาร์โค้ดไม่ทราบว่าปัจจุบันเทศบาลยังคงรับเรื่อง

อยู่หรือไม่ 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ สำหรับระบบคำร้องของเทศบาลผ่านคิวอาร์โค้ดยังคงใช้เหมือนเดิม    

โดยงานธุรการเป็นผู้เปิดระบบและพิมพ์เอกสารลงรับตามขั้นตอนและแจ้งให้

กอง/งานที่เกี่ยวข้องพจิารณาดำเนนิการ 

นายกเทศมนตรี   ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

        

(ลงช่ือ)             ผูบ้ันทึกประชุม 

              ( นางสาวอรทัย   โฮตา )  

                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

   

   

             


